

# โครแมกซ์ (Cromax) เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ โครมาเว็บ (ChromaWeb) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้ซ่อมสีรถยนต์



โครแมกซ์ (Cromax) เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ โครมาเว็บ (ChromaWeb) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้ซ่อมสีรถยนต์

อีกซอลตา เปิดตัวแอปพลิเคชันสำหรับการค้นหาสูตรสีใหม่ โครมาเว็บ (ChromaWeb) จากโครแมกซ์ (Cromax) โดยผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ฟรีแล้ววันนี้ โดยผ่านแอปสโตร์ (AppStore) และ กูเกิลเพลย์ (Google Play) แอปพลิเคชันโครมาเว็บ ใช้งานได้ทั้งบนโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต โดยมีลักษณะในการใช้งานเช่นเดียวกับเว็บไซต์ค้นหาสูตรสี โครมาเว็บ (ChromaWeb) ซึ่งใช้ฐานข้อมูลสูตรสีจากโครแมกซ์ (Cromax) แต่มีฟีเจอร์ที่ให้ประโยชน์เพิ่มขึ้น คือ การอ่านบาร์โค้ดทำให้การค้นหาสูตรสีมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

แอปพลิเคชัน โครมาเว็บ (ChromaWeb) ช่วยให้ช่างสีทำงานได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำขึ้น สามารถเข้าถึงข้อมูลสูตรสีและแชร์สูตรสีระหว่างกลุ่มได้ โดยเมื่อใช้งานแอปพลิเคชันโครมาเว็บร่วมกับเครื่องวัดค่าสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จะเป็นระบบการจัดการสีดิจิทัลที่ทันสมัยที่สุด จากโครแมกซ์ (Cromax) ที่เรียกว่า โครมาคอนเน็คท์ (ChromaConnect)

แอปพลิเคชัน โครมาเว็บ (ChromaWeb) เป็นส่วนสำคัญในระบบจัดการสีดิจิทัลโครมาคอนเน็คท์

(ChromaConnect) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลสูตรสีทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย “แอปพลิเคชันนี้ เชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลเป็นเครือข่ายอย่างไร้รอยต่อทำให้ผู้พ่นซ่อมสีรถยนต์สามารถ ค้นหาสูตรสีได้เร็วขึ้น ทำงานง่ายแม้จะอยู่คนละที่ก็ตาม” เควิน ทอฟส์ (Kevin Torfs) ผู้จัดการแบรนด์โครแมกซ์ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กล่าว

ด้วยการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันนี้ ข้อมูลสูตรสีส่วนบุคคลจะจัดเก็บอยู่บนคลาวด์ โดยอัตโนมัติทำให้ข้อมูลได้รับการเก็บสำรองตลอดเวลา ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสูตรสีได้ทุกที่ทุกเวลา และสามารถประเมินปริมาณสีที่ต้องใช้สำหรับงานซ่อมสีได้ด้วยความสะดวก

แอปพลิเคชัน โครมาเว็บ (ChromaWeb) ทำให้การเข้าถึงฐานข้อมูลสูตรสี รวดเร็ว ง่ายดายและอัปเดตอยู่เสมอ ช่วยให้เจ้าของกิจการผู้พ่นซ่อม ส่งมอบงานให้ลูกค้าด้วยความถูกต้องแม่นยำ มีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการสินค้าได้ง่ายขึ้นด้วย

ทอฟส์ (Torfs) กล่าวสรุปว่า “โครมาเว็บ (ChromaWeb) เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย จึงเป็นเครื่องมือที่ผู้พ่นซ่อมสีรถยนต์ ทุกแห่งควรมี”

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครแมกซ์ (Cromax) และระบบการค้นหาและปรับแต่งสูตรสีดิจิทัลเพิ่มเติมได้ที่ [www.cromax.com/eu/chromaweb](http://www.cromax.com/eu/chromaweb)

เกี่ยวกับโครแมกซ์ (Cromax)

โครแมกซ์ (Cromax) แปรนต์สีพ่นซ่อมรถยนต์จากอ็อกซอลดา ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานพ่นซ่อมสี สีจากโครแมกซ์ส่งเสริมธุรกิจทั้งในแง่การประหยัดเวลา ประหยัดพลังงาน กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่าย ใช้โซลูชันที่ให้ลูกค้ามีกระบวนการทำงานที่ยืดเยื้อ ยอมรับเครื่องมือ ความรู้ความชำนาญของช่างเทคนิคที่ลูกค้ามั่นใจได้ในมาตรฐานระดับโลก